






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>รางวัลเจ้าฟ้ามหิตล 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตล ประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลประจำปี 2567 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.โทนี อันเตอร์ สาขาการแพทย์ และ ศาสตราจารย์ ดร.โจนาธาน พี. เซฟเฟิร์ด สาขาการสาธารณสุข</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, thecoverage, nationtv, thereport, ch7, thebetter, TNN, hfocuse, posttoday, prd.)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ตอบกระทู้ที่ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา ตั้งถามกรณีมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของ อสม. การกำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ และความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.อสม. พ.ศ. ... ว่า สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. ที่ผ่านมามีการอบรมทักษะพื้นฐานในการทำงาน เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ อบรมความรู้เฉพาะทาง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แอปฯ สมาร์ท อสม. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายคนไทยทุกคนร่วมมือพร้อมประจำตัว 3 คน ซึ่งในปี 2568 จะพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค NCDs เชิญชวนประชาชนนับคาร์บ พัฒนาการคัดกรองโรค NCDs ติดตามเยี่ยมบ้านกับเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์ ร่วมกิจกรรมและรณรงค์และแก้ไขปัญหา NCDs ในชุมชน</p> <p>- ส่วนการกำหนดค่าตอบแทน อสม. ให้เหมาะสมและยั่งยืน ต้องอาศัยร่าง พ.ร.บ.อสม. ในหมวด 3 และจะเสนอให้มีกองทุน อสม. ด้วยงบประมาณของ สปสช. ขณะนี้มีการตั้งมูลนิธิ อสม. เพื่อให้มีสวัสดิการ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายให้โดยตรงในเรื่องประสบสาธารณภัย จะช่วย 2,500-5,000 บาท อุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ 1,000-5,000 บาท เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ สิทธิการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ เป็น อสม.ดีเด่น รางวัลชยันนาทนเรนทร อสม.ที่มีผลงานดีเด่นจะได้เป็นเงินรางวัล 1 แสนบาท สิทธิโควตาการศึกษาในสถาบันการศึกษาสังกัด สธ. การเข้าหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 3,000 คน สำหรับคนที่มีความสามารถ</p> <p>- สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.อสม. ยังไม่คืบหน้า ร่างแล้วเสร็จเมื่อ 6 เดือนก่อน ต่อมาวันที่ 7 ส.ค.67 นำต้นร่างเสนอ ครม. และมีการพูดคุยโต้ตอบกันและส่งหนังสือไปด้วยไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง และเมื่อ 16 ม.ค. 68 กรมบัญชีกลางขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 3 ประเด็น ได้ตอบกันไม่รวมโทรศัพท์ถึง 7 ครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้อัปเดต ยืนยัน สธ.ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ พ.ร.บ.ดังกล่าวมีความคืบหน้า</p>	
<p> ฝุ่น PM2.5</p>	
<p>สถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, ข่าวสด, prd., Thailandplus, thaigov TNN, thebetter, mcot, amarintv, thebangkokinsight)</p> <p>- ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ รายงานภาพรวมค่าฝุ่น PM2.5 ทุกภาคของไทย เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ระดับสีส้ม ใน 66 จังหวัด ส่วน กทม. ค่าฝุ่นยังสูง วัดได้สีส้มทั้ง 50 เขต หนักสุดที่เขตบึงกุ่ม คาดการณ์อีก 7 วันข้างหน้าแนวโน้มฝุ่นเพิ่มขึ้น ต้องเฝ้าระวังถึง 10 กุมภาพันธ์</p> <p>- ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สธ. ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แลลงสถานการณ์ว่า ขณะนี้ฝุ่นยังไม่หายไปแต่อาจลดลงบ้างบางช่วง จึงต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง สำหรับค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า ไม่พบจังหวัดที่อยู่ในระดับสีฟ้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนระดับสีเขียวมี 11 จังหวัด สีเหลืองมี 10 จังหวัด สีส้มมี 54 จังหวัด และสีแดงมี 1 จังหวัด คือ สระบุรี เป็นสีแดงต่อเนื่องมาแล้ว 2 วัน คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า ค่าฝุ่นอยู่ระดับปานกลางและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ภาคเหนืออยู่ระดับปานกลาง 3 วัน จากนั้นจะสูงขึ้นจนเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน กทม. ปริมณฑล ภาคตะวันออก ฝุ่นหนาแน่นพอสมควรจากลมเปลี่ยนทิศทาง อยู่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะดีขึ้นช่วง 2 วัน จากนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ย้ำประชาชน จ.สระบุรี ช่วงนี้งดออกกำลังกายหรือปรับเปลี่ยนไปอยู่ที่ร่ม สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอก และลดกิจกรรมเกิดควันไฟหรือฝุ่น ส่วนจังหวัดสีส้มให้ดูแลตัวเองใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง</p>	
<p>คำแนะนำดูแลสุขภาพรับมือฝุ่น PM2.5</p> <p>1. ใช้สมุนไพรรักษาทางเดินหายใจจากฝุ่น สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, prd., Thailandplus, thaigov)</p> <p>- ญ.ดวงแก้ว ปัญญา รองผอ.กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย สมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยปกป้องทางเดินหายใจจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ ขมิ้นชัน รากจืด และหญ้าดอกขาว โดยขมิ้นชันช่วยต้านอนุมูลอิสระและอักเสบ แต่ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ เด็ก หรือผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตัน ส่วนรากจืดช่วยต้านอนุมูลอิสระและปกป้องตับไตจากโลหะหนัก แต่ไม่ควรใช้ในผู้มีโรคไต เบาหวาน ไข้เลือดออก และหญ้าดอกขาวช่วยลดการอักเสบในทางเดินหายใจ แต่ต้องระวังในผู้ป่วยโรคหัวใจและไต เนื่องจากมีโปแตสเซียมสูง ทั้งนี้ ยังมียาสมุนไพรบรรเทาอาการ เช่น ยาแก้ไอมะขามป้อม ยาปราบชมพูทวีป และยาสมุนไพรบรรเทาผื่นแพ้ คัน ลมพิษ เช่น คาลาไมน์และครีมพญาอ ซึ่งอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติสามารถรับบริการได้ฟรี นอกจากนี้ ควรกินผักสมุนไพรและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง โดยเมนูแนะนำคือ ต้มโคล้ง ต้มยำ และแกงเหลือง ซึ่งมีรสเปรี้ยว ช่วยให้ทางเดินหายใจโล่งและลดอาการระคายคอ</p> <p>2. แนะนำวิธีป้องกันดวงตาจากฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า ฝุ่น PM2.5 ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องจักร เช่น ควันจากรถยนต์ นอกจากส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และยังมีผลต่อดวงตาก็ด้วย</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒนะ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า ฝุ่น PM2.5 ส่งผลต่อดวงตา ทำให้เกิดอาการตาแดง คัน เคืองตา และมีขี้ตามาก เยื่อตาแดง ในผู้ที่ภูมิแพ้ตาจะมีการรุนแรงได้มาก และในผู้ใช้คอนแทกต์เลนส์จะมีภาวะตาแห้ง ระคายเคืองตา และเสบตาได้มากขึ้น หากมีอาการผิดปกติควรพบจักษุแพทย์</p> <p>- พญ.นวลจิรา ประกายรุ่งทอง หัวหน้างานกระจกตา รพ.วัดไร่ขิง กล่าวเสริมว่า วิธีป้องกันดวงตาจากฝุ่น PM2.5 สามารถทำได้โดยการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงมีฝุ่น และไม่ขยี้ตา หากระคายเคืองสามารถใช้น้ำตาเทียมเพิ่มความชุ่มชื้น หากอาการรุนแรงควรพบจักษุแพทย์ สำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ตา ควรสวมแว่นตานิรภัยขณะออกกำลังกายและด้านบวม ส่วนผู้ใช้คอนแทกต์เลนส์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ และใช้แว่นตาแทนในช่วงที่มีฝุ่น PM2.5</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ประชุมบอร์ด สปสช.</p> <p>1.เลือกเลขาธิการ สปสช. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., สยามรัฐ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, thecoverage, TNN, pptv, thaipbs, thereporters)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. เผย ที่ประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 3 ก.พ.68 มีวาระการคัดเลือกเลขาธิการสปสช.วาระที่ 7 เนื่องจากเลขาธิการ สปสช. คนปัจจุบันจะครบการดำรงตำแหน่งในวันที่ 2 เม.ย.นี้ โดยร่วมกันพิจารณาและลงคะแนนคัดเลือกจากผู้สมัคร 3 ราย ซึ่งผลปรากฏว่า นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด ทำหน้าที่เลขาธิการ สปสช. คนต่อไป และเป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2</p> <p>2. อนุมัติยาบัญชียาหลักแห่งชาติ 6 รายการ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, thecoverage, pptv, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผย บอร์ด สปสช.ได้อนุมัติยา 6 รายการ เป็นประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บัตรทอง 30 บาท เพื่อดูแลผู้มีสิทธิได้เข้าถึงการรักษาที่จำเป็นได้อย่างครอบคลุม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยยา 2 รายการแรก ได้แก่ ยาพริโตนานิด และยาไอโซไนเอไซด์+ไรฟาแพนทีน ใช้รักษาวัณโรค ตามคำแนะนำของ WHO เบื้องต้นปี ป.ม.2568 กรม คร.ดำเนินการจัดหางบ และ สปสช.จะดำเนินการต่อเนื่องหลังจากนั้น ส่วนยาอีก 4 รายการ เป็นการขยายข้อบ่งใช้ยาให้ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ได้แก่ ยาโซฟอสบูเวียร์+เวลปาทาสเวียร์, ยาไรบาวิริน, ยาเซฟตาสิดีม+เอวิแบคแตม และยาริทักซิแมบ ทางบอร์ด สปสช. มอบอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยาฯ วงเงินงบประมาณไม่เกิน 43.42 ล้านบาท โดยปีงบประมาณ 2568 ให้ใช้งบคงเหลือจากแผนการจัดหายาฯ ตามโครงการพิเศษ</p>	
<p>ระเบียบ สธ. จัดตั้งเขตสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.โอกาส การย์กวิณพงศ์ ปลัด สธ. ลงนาม เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ทั้ง 13 เขตสุขภาพ เพิ่มกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล รวมเป็น 6 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 1.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2.กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง 3.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 4.กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5.กลุ่มงานอำนวยการ และ 6.กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล เพื่อให้การบริหารจัดการภายในเขตสุขภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ให้ก้าวสู่ระบบบริการสุขภาพแบบดิจิทัล</p>	
<p>สธ. หนุนสมุนไพรไทยเป็นสินค้าของขวัญสู่ตลาดโลก!</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ mthai</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขเดินทางนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่เวทีสากล จัดงาน Thai Premium Herbal Products Showcase ขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โซน The Urban ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกษรอมรินทร์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ พร้อมยกระดับให้เป็นสินค้าของขวัญที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย นอกจากนี้ ยังมีมุ่งขยายตลาดสมุนไพรไทยสู่ระดับสากล โดยมีเป้าหมายหลักคือสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ จำนวน 98 แห่ง รวมถึงหน่วยงานที่มประเทศไทยและงานเทศกาลไทยในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการค้าและส่งเสริมภาพลักษณ์สมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ</p>	
<p>คัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เดินทางไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.แพรภคศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ติดตามการนำผลงานของ นายวินัย เทียนงาม อสม.ของจ.ชัยนาท ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2568</p>	
<p>สสส.ชูความสำเร็จ "3ส.3อ.1น." ช่วยลดป่วยโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง , thebetter, hfocus)</p> <p>-นพ.เวตตธรรม นามวาท ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ สสส. เผยความสำเร็จ "3ส.3อ.1น." ช่วยลดป่วย NCDs เห็นผล 6 เดือน เผยช่วยลดความดันสูง 80 % เบาหวาน 70 % ลดไขมัน 66.7 % พร้อมเดินทางขยายผลสร้างพื้นที่ต้นแบบ 26 จังหวัดภายในปี 70 ลดเสี่ยงตายโรค NCDs ปีละ 4 แสนคน ลดสูญเสียเศรษฐกิจปีละ 1.6 ล้านล้านบาท</p>	
<p>วัคซีน HPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- สถาบันวัคซีนแห่งชาติออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อมูลการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ในประเด็นการฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิตวัคซีน HPV ในต่างประเทศ ประเด็นความปลอดภัยของการใช้วัคซีน HPV โดยยืนยันวัคซีน HPV ปลอดภัย ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจาก WHO ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง สธ.ยังไม่พิกถอนทะเบียนวัคซีน HPV และ อย. ยังติดตามความปลอดภัยของวัคซีนอย่างใกล้ชิด และขณะนี้ยังไม่มีรายงานการเรียกคืนวัคซีนดังกล่าว</p>	
<p>สำรวจเตรียมของบ 5,000 ล้านบาท เดินหน้า 'จีโนมิกส์ เฟส 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เตรียมของรัฐบาล 5,000 ล้านบาท เดินหน้า “จีโนมิกส์ ไทยแลนด์ เฟส 2” ขยายเป้าหมายถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย เพิ่มเป็น 2 แสนคน - เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย “เด็กเกิดใหม่” ด้วย 3 หมื่นคน พร้อมสร้างบุคลากรด้านจีโนมิกส์ คาดเริ่มได้ในปี 69</p>	
<p>การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- นางณัฐธยาน์ รัตนเสถียรถาวร ผู้ช่วยผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.สุโขทัย ยื่นหนังสือต่อนายสมเจตน์ ลิ้มปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทย คัดค้านการให้ตัวแทนกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าร่วมเป็นกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยแสดงความกังวลว่าอาจเกิดการแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งอาจกระทบต่อการคุ้มครองเด็ก เยาวชน และประชาชน พร้อมเตรียมยื่นเรื่องต่อ รวม.สธ. และ ส.ส. พรรคเพื่อไทยใน จ.สุโขทัย ขณะที่นายสมเจตน์ขอให้ภาคประชาชนมั่นใจว่าข้อกังวลจะได้รับการพิจารณาในสภาฯ และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	
<p>สูตรตรวจผัก-ผลไม้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) เปิดผลการตรวจสอบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานในผักและผลไม้ ทั้งหมด 16 ชนิด โดยเก็บตัวอย่าง 27 พ.ย.-11 ธ.ค. 67 รวม 85 ตัวอย่าง จาก 5 ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทย และ ตลาด 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ราชบุรี ปทุมธานี นครปฐม ระยอง ขอนแก่น ยโสธร มหาสารคาม อุบลราชธานี ส่งวิเคราะห์สารพิษตกค้างแบบครอบคลุมสารพิษ 419 รายการ ก่อนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ สธ.พบสารพิษ ตกค้างเกินมาตรฐานหลายรายการ อาทิ หัวไชเท้า 29% กรีนโอ๊ค 35% คอส 53% คะน้า 53% มะเขือเทศเชอร์รี่ 64% พริก ชี้นู/จินดา 82% กวางตุ้งใต้หวัน 88% ขึ้นฉ่าย 88% ถั่วฝักยาว 88% กะเพรา 94% แอปเปิ้ล 6% แก้วมังกร 53% ฝรั่ง 59% ส้มเปลือกอ่อน 82% องุ่นไซมัสแคท 96% พุทราช็อคโกแลต 100% เป็นต้น</p>	
<p>Medical AI Data Platform</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, inn, thecoverage, posttoday)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลเดินหน้านำพัฒนา “Medical AI Data Platform” เพื่อยกระดับการแพทย์ไทย โดย เนคเทค สวทช. ร่วมกับ กรมการแพทย์ และรพ.รามาธิบดี จัดตั้ง “ Medical AI Consortium” เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับพัฒนา AI วินิจฉัยโรค ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ “Open-D” สำหรับจัดเก็บภาพถ่ายทางการแพทย์ “RadiiView” สำหรับกำกับข้อมูลภาพ และ “NomadML” เครื่องมือสร้างโมเดล AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด แพลตฟอร์มนี้ออกแบบให้ใช้งานง่ายและรองรับการพัฒนาในอนาคต ปัจจุบันมีภาพทางการแพทย์ในระบบกว่า 1 ล้านภาพ และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 3 ล้านภาพภายในปี 2569 โดย AI ที่พัฒนาขึ้นจะช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองโรค</p>	
<p>ชื่นชม รพ.พระนั่งเกล้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กลุ่มข่าวนนทบุรี ถึง ขาวนนทบุรี</p> <p>- ผู้ใช้ FB ชื่อ ‘อัจฉรา’ โพสต์ขอบคุณแพทย์และบุคลากร รพ.พระนั่งเกล้า ระบุ รักษาอาการป่วยที่ รพ. เป็นเวลา 2 ปีเต็ม รู้สึกโชคดีมากที่ได้รักษาและผ่าตัดกับ นพ.กษิตศ พัฒนาพลกรสกุล ซึ่งให้กำลังใจคนไข้ด้วยคำพูดและรอยยิ้มตลอดทุกครั้งที่มีนัดตรวจกับคนไข้ และบุคลากรแผนกต่างๆ ที่คอยบริการเป็นกันเองทุกครั้ง พร้อมรีวิวห้องพักแบบห้องพิเศษตึกใหม่ด้านหน้า ชั้น 7 คินละ 3,000 บาท พร้อมอาหาร 3 มื้อ อาหารดี วิวห้องพักดี ห้องกว้างเหมาะแก่การเดินหลังผ่า พยาบาลเดินเข้าออก ทั้งคืน พุดจาติมาก มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทุกด้าน ขอขอบคุณที่ รพ.รัฐ มีแพทย์-บุคลากรที่ดีให้คนไข้มีกำลังใจสู้โรคร้ายต่อไป</p>	
<p>โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดญี่ปุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยนิวส์, คมชัดลึก, thaiPBS)</p> <p>- นพ.เจษฎ์ บุญยวงศ์วีโรจน์ รองผอ.รพ.มหาธาราชนครราชสีมา เตือนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นให้วางแผนให้ดี หลังพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่กว่า 9.5 ล้านรายใน 144 วัน เฉลี่ยวันละ 66,132 คน โดยในโตเกียวจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โรงพยาบาลหลายแห่งรับเฉพาะผู้ป่วยอาการหนัก ขณะที่ไอซาก้าการระบาดรุนแรงโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนฮอกไกโดมีแนวโน้มการระบาดช่วงฤดูหนาว แนะนำยาต้านไวรัส เช่น Osetamivir (Tamiflu) และ Favipiravir เป็นประจำ พร้อมดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ, มติชน, เนชั่น)</p> <p>- สวีซีหยวน หรือ ต้าเอส หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Barbie Hsu ที่โด่งดังสุดขีดจากบทบาท "ซันไซ่" จากซีรีส์เรื่องรักใสหัวใจ 4 ดวง (2001) ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในวัย 48 ปี ที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ ลุกลามไปยังปอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebetter)</p> <p>- การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นได้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขทั่วประเทศ ทำให้โรงพยาบาลล้นเกินขีดความสามารถ ขาดแคลนเวชภัณฑ์ และมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2024 ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่รายใหม่กว่า 317,000 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ มากกว่า 3 เท่าของปีที่แล้ว ค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยต่อสถานพยาบาลอยู่ที่ 64 ราย เป็นระดับที่สูงสุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ และมีถึง 43 ใน 47 จังหวัดของญี่ปุ่นที่เกินระดับเตือนภัย โดยเฉพาะจังหวัดโออิตะที่มีอัตราผู้ป่วยสูงถึง 104 รายต่อสถานพยาบาล</p> <p>ดร. มัตสึยามะ มาซาฮารุ ประธานสมาคมการแพทย์จังหวัดโอคายามะ ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้โรงพยาบาลต่างๆ ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติจากการที่จำนวนผู้ป่วยล้นเกินขีดจำกัดของระบบสาธารณสุข ขณะเดียวกัน บริษัทขายยาใหญ่หลายแห่งได้ประกาศระงับการจัดส่งยาโอเซลตามิเวียร์ (Osetamivir) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสสำคัญชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อปริมาณยาที่ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ</p>	
<p>ลุงที่นอนอาจารย์เด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bugaboo, ch3, ch7, workpointnews, ch8) นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วย รมว.สธ. พร้อมเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ก.ยุติธรรม พว น.ส.เอ๋ อายุ 27 ปี มารดาของ ด.ญ.เอ อายุ 9 ขวบ และ น.ส.แบม อายุ 28 ปี มารดาของ ด.ญ.บี อายุ 10 ขวบ เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.เอกวิทย์ วงษ์แก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดินแดง เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายคม อายุ 51 ปี ข้อหาพรากร ผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร เหตุเกิดที่ห้องเลขที่ 111 แพลตประชาสงเคราะห์ หรือ แพลต ช.2 แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ นายกองตรี ดร.ธนกฤต กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากแม่เด็กหลายราย ว่าลูกสาวถูกชายโรคจิตล่อลวงไปกระทำอนาจารในห้องพัก โดยจะใช้ขนมล่อ บางคนให้เงิน ขณะนี้มีผู้เสียหายแล้วประมาณ 5 ราย วันนี้ได้ประสานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อทำเรื่องเงินเยียวยา และจะได้ประสานพผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสหวิชาชีพ มาร่วมสอบปากคำเด็กและผู้ปกครอง และส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่ รพ.ตร. ระหว่างนี้รอศาลอนุมัติหมายจับ</p>	
<p>ร้องเรียนฟาร์มกัญชาส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เชียงใหม่นิวส์</p> <p>- นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จากกรณีชาวบ้านร้องเรียนปัญหากลิ่นรบกวนจากแปลงปลูกกัญชาของสถานประกอบการแห่งหนึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน ตรวจสอบพบพื้นที่ปลูกกัญชามีขนาดประมาณ 10 ไร่ ซึ่งผู้ประกอบการได้เสนอแนวทางแก้ไขให้ชุมชน 3 ทางเลือก ได้แก่ 1. ปลูกกล้วยและข้าวโพดเป็นแนวป้องกันกลิ่น 2. ลดขนาดพื้นที่ปลูกให้เหลือไม่เกิน 5 ไร่ และ 3. ก่อสร้างโดมคลุมพื้นที่ปลูก หากผลประกอบการมีกำไร จะทยอยดำเนินการหลังจาก 3 เดือน โดยชาวบ้านไม่รับข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ และมีมติยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสจ.เชียงใหม่</p>	
<p>กระท่อมไทยโอกาสโกอินเตอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- เสนอบทความ แนวโน้มกระท่อมไทย มีโอกาสที่จะโกอินเตอร์ ทางคกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติเมื่อปี 2567 เคยหารือถึงโอกาสของประเทศไทยในการส่งออก กระท่อม ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 2 เรื่องสำคัญ คือ 1.เพิ่มมูลค่าทางการตลาด ควรให้การผลิตวัตถุดิบกระท่อมในประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GAP, ออร์แกนิกไทยแลนด์, การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopoeia (THP), มอก., มาตรฐานสินค้าเกษตร และการส่งเสริมพัฒนาสารสกัดกระท่อมในประเทศไทย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคาถูก สามารถแข่งขันทางการตลาด และ 2.สนับสนุนงานวิจัยทางคลินิก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หญิงป่วยจิต สาดฉีใส่เพื่อนบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, bugaboo, workpointnews)</p> <p>- เกิดเหตุหญิง อายุประมาณ 30 ปี เป็นเพื่อนบ้านสติไม่ดีแผลงฤทธิ์ ขอบขว้างปาของเสียของตนเองใส่เพื่อนบ้านเป็นประจำ โทกโทกโวยวายทำลายสุขภาพจิต จึงร้องเรียนมายัง นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ให้ช่วยด้วย ด้านทีมนักสุขภาพจิต ได้ลงพื้นที่ช่วยประเมินอาการ หลังทราบว่าผู้ก่อเหตุมีอาการฟั่นเฟือน</p>	
<p>จับต่างด้าวเปิดร้านขายยาไม่มีอย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thaitv5)</p> <p>- นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยนายฉัตรวิชัย วาริรัตน์ภกร สสอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายของชำของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ขายของโดยไม่มีสิทธิ์ พบสินค้าผิดกฎหมาย เช่น อาหารไม่มี อย. ยาอันตราย ยาสมุนไพรจากเมียนมา และบุหรี่แบ่งขาย เจ้าหน้าที่ยึดของกลางและนำผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>วันมะเร็งโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- 4 กุมภาพันธ์ 2568 วันมะเร็งโลก WHO เผยภายใน 25 ปี จะพบผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 77 ขณะที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทย ระบุ คนไทยป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 1.4 แสนคน เสียชีวิตประมาณ 8.3 หมื่นคน เฉลี่ยคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งวันละ 227 คน โดยมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งเม็ดเลือดขาว</p>	
<p>WHO เตรียมหารือการปรับลดงบประมาณ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>- นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.WHO เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาทบทวนพิจารณาใหม่เกี่ยวกับการถอนตัว และหันหน้ามาเจรจากับองค์การอนามัยโลก เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพิ่มเติม โดยยินดีรับคำชี้แนะจากสหรัฐฯ และรัฐสมาชิกทุกราย สำหรับแนวทางที่จะดูแลประชาชนทั่วโลกให้ดีกว่าเดิม ทั้งนี้ WHO จะมีการหารือการปรับลดงบประมาณราว 400 ล้านดอลลาร์ และแผนการทำงาน สำหรับช่วงเวลาปี 2026-2027 ณ ที่ประชุมในเจนีวา ระหว่างวันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2568 จากการถอนตัวออกไปของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินใหญ่ที่สุดขององค์การอนามัยโลก</p>	
<p>ใช้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ voathai</p> <p>- เมแกน เดวิส นักระบาดวิทยา แห่ง Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health กล่าวถึงการระบาดของใช้หวัดนกรอบล่าสุดในสหรัฐฯ ว่า หากมีการเปลี่ยนแปลง(จีโนม)ที่ทำให้ไวรัสมีโอกาสแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ ซึ่งยังไม่เคยพบมาก่อน อาจเป็นความท้าทายในด้านการรับมือด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง และเป็นเหตุผลที่มีโอกาสเป็นการระบาดใหญ่</p>	
<p>โลกร้อนหนุนประชากรหนูเพิ่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- นักวิจัยจากม.ริชมอนด์ใช้ข้อมูลการร้องเรียนเรื่องหนูที่ได้รับจากปชช.โดยรวบรวมข้อมูลจาก 13 เมืองในสหรัฐฯ และ 3 เมืองนอกสหรัฐฯ ได้แก่ โตเกียว อัมสเตอร์ดัม และโตรอนโต พบว่าภาวะโลกร้อนกำลังเร่งการเพิ่มขึ้นของประชากรหนูในเมืองใหญ่ทั่วโลก เพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น โรคฉี่หนู พร้อมแนะนำให้เมืองต่างๆ เพิ่มมาตรการควบคุมหนู โดยเฉพาะการจัดการขยะอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ประชากรหนูเพิ่มขึ้น</p>	